

Số: /BC-UBND

Y Tịch, ngày tháng 7 năm 2023

## BÁO CÁO

**Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu năm 2022 của HĐND xã Y Tịch khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026**  
(*Báo cáo tại kỳ họp thứ bảy HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026*)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Y Tịch khóa XX, kỳ họp thứ Bảy

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, UBND xã đã chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND xã, Ban thường trực UBMTTQVN xã tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu năm 2022 của HĐND xã Y Tịch khóa XX. UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo từng lĩnh vực, cụ thể như sau:

### I. CÁC KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU

#### 1. Lĩnh vực phát triển kinh tế.

##### ***1.1. Ý kiến Ông Lương Văn Thiết cử tri thôn Nam Lân 2, ông Mai Văn Hằng cử tri thôn Trung Tâm***

*Hiện nay thôn Nam Lân 2 chỉ có công ty thuốc lá Ngân Sơn đầu tư và thu mua, như vậy thì không có tính cạnh tranh về giá cả giữa công ty này với các công ty khác, giữa công ty và các thương lái mua thuốc lá có sự chênh lệch giá nên rất mong cấp trên quan tâm, có ý kiến với công ty để cả giá giữa các công ty và thương lái được tương đương giá nhau.*

**Trả lời:** Việc phân vùng đầu tư và thu mua thuốc lá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tập trung vào hướng dẫn kỹ thuật và ký hợp đồng với các hộ gia đình. Về giá cả vụ thuốc lá Đông - Xuân năm 2022-2023 các công ty ký kết hợp đồng với người dân đã xác định và phân loại rõ ràng giá các loại thuốc lá bao nhiêu tiền đối với từng loại thuốc cụ thể (thuốc loại I: 55.650đ/kg, loại II: 52.500đ/kg, loại III: 44.100đ/kg, loại IV: 21.000đ/kg), tuy nhiên theo thị trường giá thuốc có thể biến động các công ty có thể mua giá cao hơn so với giá quy định tuy nhiên không thể thấp hơn giá quy định. Do cây thuốc lá được xác định là cây trồng có điều kiện do đó người trồng thuốc lá phải ký hợp đồng liên kết với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đủ các điều kiện đầu tư trồng và thu mua cây thuốc lá, hiện nay trên địa bàn huyện có 04 doanh nghiệp: Công ty cổ phần thuốc lá Ngân Sơn; Công ty TNHH MTV Thương mại và XNK Việt Trung; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tâm Thịnh và Doanh nghiệp tự nhân thương mại Quốc Cường, trên địa bàn xã có 02 công ty được phép đầu tư và thu mua thuốc lá gồm: Công ty cổ phần thuốc lá Ngân Sơn; Công ty TNHH MTV Thương mại và XNK Việt Trung, vì vậy các cá nhân, tổ chức, cá nhân (tư thương hàng sáo) khác không được phép thu mua nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn xã.

## **1.2. Ý kiến Ông Mai Văn Hằng, cử tri thôn Trung Tâm**

*Trên địa bàn xã đang tập trung phát triển Na và cây thuốc lá. Tôi đề nghị cấp xã nên tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể bà con nhân dân về quy trình làm Na sạch để giữ vững được thương hiệu.*

**Trả lời:** Hiện nay trên địa bàn xã có 150 ha na sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, 15ha được cấp mã số vùng trồng (OTAST), trong những năm gần đây xã đã tổ chức được 4 lớp kỹ thuật chăm sóc cây Na với 118 học viên tham gia và được cấp chứng chỉ do vậy quả na xã Y Tịch đã được nhiều người tiêu dùng xa gần biết đến. trong những năm tiếp theo UBND xã sẽ tiếp tăng diện tích Na theo tiêu chuẩn VietGap, vận động nhân dân trồng na sản xuất na an toàn, na sạch (bọc quả bằng túi ni lông) để đảm bảo chất lượng và an toàn hướng tới các thị trường khó tính như các hệ thống siêu thị lớn trong cả nước.

## **2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng**

### **2.1. Ý kiến Ông Triệu Đình Tâm, cử tri thôn Thần Lãng**

*Thôn Thần Lãng hiện nay vẫn đang là thôn vùng III, thôn đặc biệt khó khăn của xã, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, khó khăn. Từ giai đoạn 2020 - 2022 chưa được đầu tư các dự án gì cho thôn đặc biệt khó khăn cả. Vậy tôi muốn hỏi từ nay đến năm 2025, thôn tôi có được đầu tư nguồn vốn cho thôn đặc biệt khó khăn nữa hay không? Nếu có xin xã, huyện, tỉnh quan tâm đầu tư sớm để bà con được hưởng lợi.*

**Trả lời:** Hàng năm, trên địa bàn xã và đặc biệt là đối với các nghèo, cận nghèo với thôn Thần Lãng đều có nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Để tham gia thực hiện các chương trình trên theo sự phân bổ vốn của cấp trên, hàng năm xã có tổ chức họp để lấy ý kiến tham gia các chương trình. Đề nghị các hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng tham gia họp và đăng ký theo kế hoạch của cấp trên.

### **2.2. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Bãi, cử tri thôn Thạch Lương**

*Đề nghị bên điện lực quan tâm, đầu tư thêm cột điện bê tông cho thôn Thạch Lương và hiện nay xóm Nà Lèo còn một số hộ gia đình chưa có cột đến kéo vào đến xóm.*

**Trả lời:** Trong năm 2020 khi về đích Nông thôn mới, trên địa bàn xã Y Tịch đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật với hệ thống điện trên địa bàn xã, hiện tại hệ thống điện đã cơ bản được đầu tư toàn bộ. Đối với các đường dây đằng sau công tơ điện sẽ do hộ gia đình tự chịu trách nhiệm kéo. Do vậy đối với tuyến đường điện trên UBND xã sẽ tiến hành khảo sát xem hiện trạng và báo cáo cấp trên theo quy định.

### **2.3. Ý kiến Ông Mai Văn Lệ – cử tri thôn Thạch Lương**

*Thôn Thạch Lương hiện nay có rất ít đường nội đồng phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp, tôi đề nghị các đồng chí Cán bộ xã, thôn, quan tâm khảo sát, tuyên truyền bà con nhân dân để làm các tuyến đường nội đồng.*

**Trả lời:** Về công tác phát triển đường giao thông nông thôn theo phương châm dân làm, nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu và tổ chức thi công công trình. Do vậy để thực hiện được việc bê tông hoá các tuyến đường giao thông nông thôn cần sự tự nguyện vào cuộc, hiến đất và đóng góp của người dân. Do đó Chi bộ, các chi hội và ban phát triển thôn bản tại thôn phải quyết liệt vào cuộc tuyên truyền, vận động, huy động công sức, đóng góp của người dân để tích cực tham gia vào công tác phát triển đường giao thông nông thôn.

#### **2.4. Ý kiến của ông Lương Văn Hào – Cử tri thôn Nam Lân 1**

- Hiện nay trong thôn có một trục đường nội đồng phục vụ cho 10 hộ gia đình và đang có nhu cầu cấp 07 cái cống, đề nghị xã quan tâm xem xét cấp cho các hộ 7 cống trong thời gian sớm nhất.

**Trả lời:** Trên cơ sở nhu cầu của nhóm hộ dân, UBND xã sẽ cán bộ thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng cống của tuyến đường trên về số lượng và kích thước cống để tổng hợp và báo cáo phòng Kinh tế và Hạ Tầng thực hiện cung cấp cống theo quy định trong thời gian sớm nhất.

- Hiện nay thôn có 1 trục đường ngõ xóm gồm 12 hộ đi lại, nhưng đoạn đường khá dài, ước tính mỗi hộ gia đình phải nộp trên 10 triệu đồng mới hoàn thiện được con đường trên. Vậy tôi có ý kiến cấp trên xem xét có nguồn thì hỗ trợ cho các hộ gia đình để làm tuyến đường này.

**Trả lời:** Hiện tại theo đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 đối với trục đường trục ngõ xóm áp dụng theo phương châm dân làm, nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu và tổ chức thi công công trình. Do vậy khi các hộ dân trên họp bàn và đi đến thống nhất thì sẽ được cấp trên hỗ trợ xi măng theo dự toán đường để thực hiện.

### **3. Về giáo dục, y tế, Văn hoá - Xã hội**

#### **3.1. Ý kiến ông Mai Thùy, cử tri thôn Trung Tâm**

Năm 2013 hội cựu giáo chức của xã đã thành lập được câu lạc bộ hát then đàn tính nhưng đến năm 2015 thì giải thể câu lạc bộ rồi thành lập các đội hát then ở các thôn, nhưng tôi thấy làm thành từng đội như vậy thì không hay và không phát triển và duy trì được lâu dài, tôi đề nghị xã cho thành lập thành một câu lạc bộ hát then đàn tính do xã quản lý để công tác phát triển hội viên và quản lý câu lạc bộ được tốt hơn.

**Trả lời:** Xã đã có kế hoạch thành lập câu lạc bộ hát then đàn tính do cấp xã quản lý (cụ thể là chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã) tuy nhiên thời điểm hiện nay chưa phù hợp cho các hoạt động của công tác ra mắt do người dân đang vào vụ mùa thu hoạch thuốc lá và chằm na. Trong thời gian tới căn cứ vào thời gian nông nhàn của người dân trong xã, UBND xã sẽ thực hiện các bước tổ chức ra mắt câu lạc bộ theo đúng quy trình và đúng quy định.

### **3.2. Ý kiến ông Mai Văn Hằng, cử tri thôn Trung Tâm**

*Tiếp tục xem xét chế độ của liệt sỹ Hà Văn Na, bản thân tôi đã có ý kiến từ năm 2017 nhưng đến nay chưa thấy có phản hồi. Trường hợp liệt sỹ Hà Văn Na đã được công nhận liệt sỹ trước đó, nhưng năm 2012 thì bị cắt chế độ do không còn giấy tờ, hồ sơ minh chứng của gia đình. Gia đình đã ý kiến rất nhiều lần, đề nghị cấp trên tiếp tục xem xét để giải quyết chế độ cho gia đình được hưởng.*

**Trả lời:** Năm 2017 thực hiện theo văn bản hướng dẫn của phòng LĐTB&XH huyện Chi Lăng về việc hoàn chỉnh hồ sơ đối với Liệt sỹ Hà Văn Na. UBND xã Y Tịch đã làm đầy đủ các thủ tục hồ sơ đề nghị xem xét công nhận đối với Liệt sỹ Hà Văn Na và đã gửi lên cấp trên theo quy định. Tuy nhiên hiện nay Liệt sỹ Hà Văn Na vẫn chưa được công nhận, tiếp thu ý kiến UBND xã sẽ phản ánh ý kiến của cử tri lên cấp trên.

### **3.3. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Bãi, cử tri thôn Thạch Lương**

*- Ngày 07/11/2022 tôi đưa cháu tôi là Mai Đình Lộc, 2 tuổi bị nôn mửa từ tối mùng 6/11/2022 đến sáng ngày 07/11/2022 ra trung tâm y tế huyện Chi Lăng khám, nhưng bác sỹ chỉ khám qua loa rồi kê cho vài loại thuốc và cho cháu tôi về, về nhà tôi cho cháu uống thuốc nhưng không đỡ, đến sáng ngày 08/11/2022, bố mẹ cháu phải bắt taxi lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu, lên đó bác sỹ có trách sao gia đình để bé mệt như vậy mới cho đi viện, chậm chút là không cứu được rồi. May mắn sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cháu tôi đã đỡ và được xuất viện về nhà. Qua đây tôi nhờ các ông bà đại biểu HĐND các cấp chuyển lời cảm ơn của gia đình chúng tôi đến các y bác sỹ của bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vì đã tận tình cứu chữa cho cháu tôi. Qua đó tôi thấy đội ngũ y bác sỹ ở bệnh viện Đa khoa huyện Chi Lăng thấy thiếu trách nhiệm trong việc khám chữa bệnh, một đứa trẻ ốm yếu, mệt lả lướt như thế mà không cho nằm viện điều trị mà lại cho về nhà, nên tôi đề nghị lãnh đạo quan tâm chỉ đạo để công tác khám chữa bệnh được hiệu quả hơn và kiến nghị bệnh viện nên rút kinh nghiệm lần sau.*

**Trả lời:** Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã đã phản nội dung của cử tri đến Ban giám đốc trung tâm Y Tế huyện làm rõ trách nhiệm đối với đội ngũ y bác sỹ trong ca trực khi để xảy ra sự việc như trên.

*- Công tác khám chữa bệnh cho người cao tuổi ở trạm y tế xã tôi thấy còn nhiều bất cập, người cao tuổi thường có bệnh nhưng đi khám thì không được cấp phát thuốc mà chỉ được phát tiền 20.000 nghìn đồng. Đề nghị xã quan tâm, xem xét những lần sau nên cấp thuốc cho các cụ cao tuổi.*

**Trả lời:** Theo Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011, Thông tư hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì hàng năm vào ngày 01/10 Trạm Y Tế xã phối hợp với Hội người cao tuổi xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn xã. Theo quy định người cao tuổi khi đến khám nếu cán bộ y tế kết luận bình thường thì không được cấp thuốc, mà chỉ được tư vấn sức khỏe, nếu cán bộ y tế khám phát hiện bệnh sẽ kê đơn, cấp thuốc

điều trị theo y lệnh, ( cấp thuốc theo thẻ BHYT còn hạn sử dụng), còn khoản tiền 20.000đ là UBND xã hỗ trợ nước uống.

#### **4. Về chính sách xã hội**

##### **4.1. Ý kiến của ông Mai Văn Thịnh, cử tri thôn Thạch Lương**

*- Bản thân tôi được nhận huân huy chương do Chủ tịch nước ký tặng thì tôi có được cấp thẻ bảo hiểm y tế không? Nếu không được thì tại sao?*

**Trả lời:** Theo nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Tại điểm c khoản 5 điều 3 nghị định 146/2018/NĐ-CP, Thị trường hợp của ông Thịnh không nằm trong quy định vì ông không phải là đối tượng: “Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương”. Như vậy Trường hợp của ông Mai Văn Thịnh không được cấp thẻ BHYT.

*- Tôi từng làm việc trong ngành công an chính quy 13 năm 3 tháng và được nhà nước tặng huân huy chương, vậy tôi có được hưởng chế độ gì không? Nếu không được thì tại sao?*

**Trả lời:** Trường hợp của ông Thịnh công tác trong ngành công an được tặng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba vì thời điểm ông công tác có thành tích phục vụ liên tục trong lực lượng công an nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tổ quốc. Ông không tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc nên không được chế độ gì.

##### **4.2. Ý kiến ông Mai Văn Hằng, cử tri thôn Trung Tâm**

*Hiện nay cán bộ không chuyên trách cấp xã đã được hưởng các chế độ bảo hiểm của nhà nước, tôi đề nghị cấp trên xem xét để cho các đồng chí làm bí thư chi bộ và trưởng thôn làm việc cũng rất vất vả, nên cũng nên được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.*

**Trả lời:** Theo quy định của luật thì chức danh trưởng thôn và bí thư chi bộ không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Theo nghị quyết của HĐND tỉnh chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn không phải là chức danh thuộc cán bộ không chuyên trách.

#### **5. An ninh, trật tự, an toàn xã hội**

##### **5.1. Ý kiến Ông Lương Văn Thiết, cử tri thôn Nam Lân 2**

*Hiện nay trên địa bàn thôn đang có đối tượng đến phá hoại tài sản, có mấy lán Na đã bị đốt, xe người dân để bên đường dưới các vườn na cũng bị đập, và đập đổ... Đề nghị công an xã vào cuộc điều tra xử lý để người dân được yên tâm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.*

**Trả lời:** Trong thời gian vừa qua Công an xã chưa nhận được trình báo của công dân về việc có xảy ra trộm cắp và tài sản khác để trong lán. Đề nghị khi xảy ra các sự việc tương tự, công dân phải lập tức báo cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết kịp thời và có biện pháp xử lý, đồng thời nhân dân phải nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản để phòng ngừa kẻ gian

## **II. CÁC KIẾN NGHỊ SAU KỲ HỌP THỨ SÁU**

### **1. Lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội**

#### **1.1. Ý kiến Ông Nông Ngọc Lanh - cử tri thôn Na Cà:**

*Hiện nay cây thuốc lá đang là cây trồng mũi nhọn của xã, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên từ đầu vụ các Công ty nên đến ký hợp đồng với từng nhà dân, không nên để người dân trồng xong rồi mới lại ký hợp đồng. Trong hợp đồng cũng cần phải ghi rõ thỏa thuận giá cả với người dân, để cuối vụ bán thuốc, có biến động giá cả người dân cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đầu vụ các công ty cũng nên niêm yết công khai giá cả các loại phân bón thuốc lá, hiện nay phân đã cấp về nhưng bà con vẫn chưa biết giá phân thuốc lá là bao nhiêu, nên rất nhiều hộ dân không dám đăng ký lấy phân thuốc lá dùng mà đi mua các loại phân rẻ hơn phân bón cây ăn quả về để trồng và bón thuốc lá, việc này tôi nghĩ nó sẽ làm ảnh hưởng năng suất và chất lượng của các cây trồng thuốc lá hiện nay. Nên đề nghị cấp trên có ý kiến với các công ty nên niêm yết giá cả phân bón để người dân được biết sớm và nhận đầu tư để năng suất chất lượng thuốc lá được tốt hơn.*

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã đã đề nghị các công ty thực hiện niêm yết giá phân bón công khai ngay từ đầu vụ để người dân biết, cũng như cung cấp phân bón kịp thời vụ cho bà con nhân dân trong vụ Đông Xuân 2023 - 2024 sắp tới.

### **2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:**

#### **2.1. Ý kiến của ông Triệu Quang Thân - cử tri thôn Thần Lãng**

*Lĩnh vực đầu tư - phát triển: hiện nay thôn Thần Lãng tỷ lệ làm đường bê tông còn thấp, do thôn còn thôn vùng III, nên kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay bà con có suy nghĩ thôn vùng III, sẽ được nhà nước đầu tư xây dựng, nên rất khó khăn cho cán bộ thôn làm công tác tuyên truyền vận động. Nên đề nghị cấp trên quan tâm, tuyên truyền về việc đóng góp làm các tuyến đường giao thông trong thôn của chúng tôi.*

**Trả lời:** Về công tác phát triển đường giao thông nông thôn theo phương châm dân làm, nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu và tổ chức thi công công trình. Do vậy để thực hiện được việc bê tông hoá các tuyến đường giao thông nông thôn cần sự tự nguyện vào cuộc, hiến đất và đóng góp của người dân. Do đó Chi bộ, các chi hội và ban phát triển thôn bản tại thôn phải quyết liệt vào cuộc tuyên truyền, vận động, huy động công sức, đóng góp của người dân để tích cực tham gia vào công tác phát triển đường giao thông nông thôn.

#### **2.2. Ý kiến của ông Lương Văn Đại – cử tri thôn Na Cà:**

Năm 2022 thôn đã đăng kí 1000m đường bê tông làm tuyến đường Lân Man, hiện nay mặt bằng đã giải tỏa xong, người dân cũng đã nộp tiền để đối ứng và mua về liệu về. Đề nghị cấp trên cấp xi măng sớm để người dân kịp thời thực hiện làm tuyến đường trên.

**Trả lời:** Tuyến đường bê tông Lân Mản thôn Na Cà, xã Y Tịch đã được các hộ dân đồng thuận cao, hoàn thiện mặt bằng, chuẩn bị vật liệu để thực hiện bê tông hoá trong đầu năm 2023. UBND xã đã lập dự toán và thực hiện phân bổ xi măng với chiều dài 700m, chiều rộng 1,5m và độ dày 0,14m với tổng khối lượng xi măng cấp là 46,7 tấn. Tuy nhiên qua kiểm tra khảo sát việc bê tông hoá tuyến đường trên của các hộ dân không đúng theo thuyết minh dự toán. Thực hiện không đảm bảo 700m, Chiều rộng có vị trí trên 1,5m và độ dày đa số vị trí không đạt 0.14m. Do vậy dẫn đến khối lượng xi măng ứng theo dự toán không đủ để bê tông hoá 700m tuyến đường trên.

Do vậy Ban Quản lý xã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với thôn, Ban Phát triển thôn tiến hành kiểm tra lại khối lượng đã hoàn thiện với số lượng xi măng đã cấp. Tiếp tục lập dự toán điều chỉnh bổ sung và thống nhất về các nội dung của dự toán và các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để trình cơ quan chuyên môn cấp trên hiện thẩm định dự toán xây dựng trước khi phân bổ bổ sung xi măng đợt 2 do có điều chỉnh ngoài dự kiến.

### **3. Về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.**

#### **3.1. Ý kiến Ông Lương Văn Kính - cử tri thôn Nam Lân 1:**

*Hiện nay gần tết đến nơi rồi tôi thấy một số cháu học sinh cấp 1, cấp 2, lấy pháo ở đâu về đốt rất nhiều. Tôi không biết đây là pháo tự chế hay mua ở đâu, rất mong công an xã, cũng như các nhà trường vào cuộc để xem xét và nhắc nhở các em học sinh. Trong dịp tết cũng rất mong lực lượng an ninh tăng cường tuần tra để bà con nhân dân đón tết Nguyên đán Quý Mão an toàn, lành mạnh.*

**Trả lời:** Công an xã không nhận được thông tin phản ánh về việc có người sử dụng pháo. Nếu người dân phát hiện có người đốt pháo, mua bán pháo trái phép đề nghị báo ngay cho cơ quan công an xã, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, trưởng thôn để công an xã kịp thời xử lý

### **4. Về chính sách xã hội**

#### **4.1. Ý kiến của ông Nông Ngọc Lanh - cử tri thôn Na Cà**

*Việc chi trả phụ cấp hàng tháng cho cán bộ không chuyên trách cấp thôn hàng tháng hiện nay còn chậm, có tháng đến cuối tháng rồi mà vẫn chưa có tiền cho mọi người. Việc này nó ảnh hưởng đến chất lượng tham gia các cuộc họp trên xã khi các thành phần cán bộ cấp thôn được triệu tập. Vì vậy tôi rất mong cấp trên xem xét làm sao chi trả vào một ngày cố định trong 1 tháng để mọi người không phải hỏi nhiều, và chi trả đúng hạn thì mọi người tham gia các cuộc họp và công việc cũng sẽ nhiệt tình hơn.*

**Trả lời:** Hiện tại UBND xã được UBND huyện phân công một đồng chí công chức Tài chính- kế toán của xã Bằng Hữu thực hiện kiêm nhiệm lĩnh vực tài chính - kế toán ở xã, do phải làm việc ở 2 xã với khối lượng công việc nhiều nên

việc làm chế độ cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn được sắp xếp vào những ngày cuối tháng, quý IV năm 2022 UBND xã đã thực hiện chi trả phụ cấp cho cán bộ thôn qua tài khoản ngân hàng rất thuận tiện cho cán bộ thôn không phải đi lại nhiều.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Sáu của HĐND xã Y Tịch khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND xã Y Tịch. UBND xã rất mong nhận được các ý kiến phản hồi của các vị đại biểu HĐND xã và các đại biểu dự họp./.

***Nơi nhận:***

- TT.Đảng ủy xã (BC);
- TT.HĐND xã (BC);
- CT, PCT UBND xã;
- Chủ tịch UBND xã;
- Các Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vương Văn Sơn**